

ĐỀ ÁN DÂN SỐ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHỦ ĐỀ: TÌNH BẠN - TÌNH YÊU TUỔI HỌC

Người viết: Nguyễn Thị Kim Nhung

Lứa tuổi học sinh THCS, bên cạnh sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý của các em cũng có nhiều thay đổi. Đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời các em. Những tình cảm mới xuất hiện, cùng với quá trình dậy thì, các em bắt đầu quan tâm đến ý vẻ bề ngoài của mình, quan tâm tới bạn khác giới... Những câu hỏi, những thắc mắc về tình bạn, tình yêu đã trở thành vấn đề các em quan tâm muốn được giải đáp.

Thực hiện kế hoạch năm học, Đề án dân số, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, sáng thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2017, các cô giáo nhóm Sinh học kết hợp với Ban thiếu nhi, giáo viên khối chủ nhiệm đã tổ chức Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính với chủ đề “Tình bạn - tình yêu tuổi học trò” với sự tham gia của 1412 học sinh toàn trường. Chương trình đã thu hút đông đảo các em học sinh hào hứng tham gia.

Mở đầu chương trình là bài hát “Tia nắng hạt mưa”, bài hát như một lời đề dẫn cho những câu hỏi thảo luận của các em. Đan xen với những câu hỏi, những gợi ý thảo luận là phần thi vẽ tranh sáng tạo với chủ đề mở, hấp dẫn. Với phương pháp truyền giảng không áp đặt, chỉ gợi mở, lấy người học làm trung tâm, cô giáo Vũ Thị Hương giáo viên bộ môn Sinh học - Người dẫn chương trình đã khéo léo giúp các em hiểu: *Tình bạn tuổi học trò là những tình cảm hồn nhiên, trong sáng, tốt đẹp được xây dựng trên cơ sở sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, dựa trên sự đồng cảm. Để giữ gìn tình bạn này đòi hỏi các em chân thành, tin cậy và sống có trách nhiệm.*

Về vấn đề “*tình bạn khác giới*” cũng được các em học sinh hết sức quan tâm, trao đổi và phát biểu ý kiến vô cùng sôi nổi. Có những đoạn cao trào, có những học sinh gần như muốn “*cướp*” diễn đàn để bày tỏ những quan điểm của cá nhân mình. Qua những trao đổi cùng cô giáo, các em học sinh hiểu được rằng “*tình bạn khác giới*” là tình bạn giữa bạn nam và bạn nữ. Trong đó, mỗi bên đều coi giới kia là một điều kiện để hoàn thiện mình nhưng đó không phải là tình yêu. Có một khoảng cách tế nhị hơn so với tình bạn cùng giới, không dễ dàng biểu lộ thân mật, gần gũi như những người bạn cùng giới. Cũng qua chuyên đề các em được trao đổi về tình yêu tuổi học trò. Hàng chục, hàng chục cánh tay giơ lên sau mỗi câu hỏi của cô giáo thể hiện sự quan tâm của các em dành cho nội dung tiết học, đặc biệt là vấn đề “*Tình yêu tuổi học trò*”. Với những tư vấn của cô giáo, các em học sinh tham gia chương trình đã nhận ra những tác động tiêu cực của tình yêu tuổi học trò khi tình cảm ấy khiến các em chệnh mảng học tập, hay buồn, lo lắng, vẩn vơ... Ở độ tuổi các em, lứa tuổi THCS chỉ nên dừng lại ở tình bạn.

Kết thúc chuyên đề, mỗi em học sinh trong nhà trường đã tự trang bị cho mình thêm những hiểu biết về tình bạn, tình yêu tuổi học trò để từ đó có những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp ứng xử với bạn bè mình. Hy vọng rằng các em sẽ được tiếp tục tham dự thêm những chuyên đề giáo dục kỹ năng sống của các thầy cô giáo bộ môn Sinh học và Ban thiếu nhi nhà trường.





